

เยี่ยมเพื่อน เยือนมิตร ชวนคิด ต่อยอด

โดย อ่ำพล จินดาวัฒนะ

บันทึกการเยี่ยมพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

๑๗.ตรัง (๑๐ตค.๕๕)

๑๗.๑ เมืองแห่งความสุข

ชื่อเมืองตรัง มาจากภาษามลายู แปลว่า “รุ่งอรุณ” จังหวัดตรังอยู่ภาคใต้ ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งยาว ๑๑๙กิโลเมตร มีประชากร ๖ แสนคนเศษ แบ่งออกเป็น ๑๐ อำเภอ มี ๑ อบจ. ๑๕ เทศบาล และ ๘๘ อบต. เศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาจากเกษตรกรรม ที่มากที่สุดคือยางพารา (ตรังเป็นจังหวัดแรกที่พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิบัตรกีด หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง นำต้นยางพาราจากมาเลเซียมาปลูก ตั้งแต่สมัยที่ตรังเป็นเมืองท่า ค้าขายกับอินเดีย จีน และมลายู) ปาล์มน้ำมัน ข้าว ผลไม้ และการประมง รายได้เฉลี่ย เกือบ๑แสนบาท ต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ ๒๕ ของประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นเนินสูง ๆต่ำ ๆสลับด้วยเขาเล็ก ๆกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีน้อย มีเทือกเขาบรรทัดเป็นเส้นแบ่งเขตกับจังหวัดพัทลุง มีอุทยานแห่งชาติ ๓ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เขาปู่-เขาย่า และหมู่เกาะเกดรา และป่าสงวน ๖๔ ป่า



แผนที่ตรัง

เมื่อศึกษาเอกสาร พบว่าตรังมีแผนพัฒนาหลายฉบับ ในแผนยุทธศาสตร์ตรังปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สวรรคแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองหลวงแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๔ ข้อ

อีกฉบับหนึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ปลอดภัยชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมเลิศล้ำทรัพยากร กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๓ ด้านคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม”

ล่าสุด เมื่อไม่นานมานี้ จังหวัดตรังได้กำหนดวิสัยทัศน์ตรัง ๒๕๕๖ ออกมาใหม่อีกว่า “**ตรัง เมืองแห่งความสุข**” กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๔ ประการคือ (๑) การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ (๒) การสร้างความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา (๓) การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี (๔) การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการจัดการพัฒนาคุณภาพ

ทราบอีกว่าช่วงนี้กำลังมีการยกร่าง “ยุทธศาสตร์ตรัง ๒๕๕๗-๒๕๖๐” กันอีก จึงทำให้เกิดอาการมึนงงไม่น้อยว่าเขามีกี่แผนกันแน่

ทำให้คิดถึงเรื่องเล่ากันสนุก ๆ ว่า มีผู้นำ ๓ ประเทศ นำแผนพัฒนาประเทศไปเฝ้าพระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าช่วยให้ความเห็น ผู้นำรัสเซียนำแผนที่เขียนมาดีมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเป็นคนแรก หายไปร่วมชั่วโมง ร้องไห้กลับออกมา ผู้นำอีก ๒ ประเทศถามว่า

“แผนของประเทศท่านเขียนดี พระเจ้าว่าอย่างไร ทำไมท่านต้องร้องไห้ออกมา”

ผู้นำรัสเซียบอกว่า พระเจ้าออกปากชมว่าแผนพัฒนาประเทศของรัสเซียเขียนได้ดีมาก แต่ถ้าทำตามนั้น ประเทศจะแตกแยกและล่มสลายได้

ถึงคิวผู้นำสหรัฐนำแผนพัฒนาเข้าเฝ้าพระเจ้า แผนเขียนดีกว่าของรัสเซียอีก เขียนกระชับชัดเจนหนาแค่มิ่ก่ลืบนหน้า

ผู้นำสหรัฐหายไปครึ่งชั่วโมง ร้องไห้ออกมาเช่นกัน ผู้นำอีก ๒ ประเทศถามว่า พระเจ้าว่าอย่างไร ทำไมถึงร้องไห้ออกมา

“พระเจ้าบอกว่า แผนพัฒนาประเทศของข้าพเจ้าเขียนได้ดีมาก ๆ แต่ต้องใช้ทรัพยากรมาก ทำให้สำเร็จได้ยาก”

แล้วก็ถึงคิวผู้นำประเทศไทยนำแผนพัฒนาประเทศเข้าเฝ้าพระเจ้า แผนพัฒนาประเทศไทยหนา
มาก ถึงขนาดต้องใส่รถเข็นเข้าไป เข้าไปไม่ถึง ๑๐ นาที ผู้นำประเทศไทยก็เดินยิ้มออก

ผู้นำอีก๒ประเทศถามว่า “ทำไมเร็วจัง ดูท่านมีความสุขดี พระเจ้าว่าอย่างไรบ้าง”

ผู้นำประเทศไทยยิ้ม พร้อมกับตอบว่า

“พระเจ้าบอกว่า อ่านแผนพัฒนาของประเทศข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี้ท่านเลยนั่งร้องให้อยู่ข้าง
ใน” 555

สำหรับแผนพัฒนาภาคใต้ พบว่าโครงการที่มีเป้าหมายอยู่ที่ตรง ได้แก่ โครงการเขตอุตสาหกรรม
ทุ่งค่าย พื้นที่ ๑,๖๔๘ ไร่ โครงการศูนย์บริการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกบริเวณสถานีรถไฟกันตัง
โครงการสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน อำเภอกันตัง โครงการทำเทียบเรือน้ำลึกบ้านนาเกลืออำเภอกันตัง
โครงการตัดถนนผ่านเทือกเขาบรรทัด โครงการโรงไฟฟ้า ๘๐๐ เมกกะวัตต์ ที่อำเภอกันตัง เป็นต้น

ในห้วงเวลาหลายปีมานี้ ผมมีโอกาสไปตรังหลายกรรมหลายวาระ ทั้งไปเที่ยวและไปทำงาน เมื่อ
กว่า ๑๐ ปีก่อน ผมและคณะเคยไปเที่ยวเกาะลิบง ในช่วงที่น้ำทะเลลง ได้ไปดูร่องรอยพะยูนกินหญ้าทะเล
ไปเที่ยวถ้ำมรกตและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เมื่อปี ๒๕๓๙ เคยไปดูงานเครือข่ายภาคประชาชนที่บ้านเขาไม้
แก้ว อำเภอสิเกา รวมตัวกันปกป้องทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ถูกเรือประมงพาณิชย์ เรืออวนลาก-อวนรุน
ทำลาย โดยมีพีพีทีชัวร์ ชาญเสนาะ จากสมาคมหยุดฝืน พาไปเรียนรู้กับชาวบ้าน

ปี ๒๕๕๒ ไปร่วมลงนามความร่วมมือกับองค์กร ๓๒ แห่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และไปร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ซึ่งจัดที่ตรัง เมื่อปี ๒๕๕๔



นั่งเรือไปดูงานที่บ้านเขาไม้แก้ว ปี ๒๕๓๙

๑๗.๒ สมัชชาสุขภาพที่ตรัง

เกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้ “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือ ที่รัฐมีการเคลื่อนตัวมาตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

กล่าวได้ว่า การเคลื่อนงานของภาคสุขภาพจังหวัดตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการขับเคลื่อนงานโดยภาคประชาสังคม ซึ่งมีมานานตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ ระหว่างทางมีเรื่องราวของการพัฒนาที่น่าจดจำมากมาย เช่น การเกิดขึ้นของสมาคมหยาดฝน กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สัมพันธ์ตรังและกลุ่มครูเพื่อสังคม เกลombang และเกลอลเล หนังสือพิมพ์แนวทางเผยแพร่ประชาธิปไตย กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ประชาคมทับเที่ยง เครือข่ายดับบ้านดับเมือง เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนฝั่งอันดามัน (ต่อมาเปลี่ยนเป็นมูลนิธิอันดามัน) และกลุ่มอนุรักษ์ทุ่งค่าย เป็นต้น มีบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนงานของคนตรังที่ผ่านมาได้แก่ นพ.จำรัส สรพิพัฒน์ อาจารย์พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ อาจารย์สมเจตนา มุณีโมไนย และอาจารย์เปลื้อง คงแก้ว เป็นต้น

ส่วนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัด๓๖ องค์กร ร่วมกับสช.เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีการจัดสมัชชาสุขภาพต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ (๑)การบริโภคปลอดภัย ปลอดภัย (๒)การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (๓)การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และ (๔)การเกษตรปลอดภัย ซึ่งมติจากสมัชชาสุขภาพทั้ง ๔ ประเด็น มีการนำไปขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าแตกต่างกันไป





คุณสุวณี สมาธิ



คุณอาทร อุดติ

การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง มีองค์กรภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมงานกัน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนครตรัง โรงพยาบาลตรัง สำนักงานจังหวัด โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีตรัง สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนจังหวัดตรัง สมาคมขยายผล และชมรมผู้บริโภค เป็นต้น โดยมี**คุณสุวณี สมาธิ** (บุ๋ม) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนจังหวัดตรัง เป็นแกนประสานหลัก ร่วมกับภาคีอื่นๆ ที่เข้าร่วมเป็นกองเลขานุการ ได้แก่ **คุณอาทร อุดติ** จากเทศบาลนครตรัง **คุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย์** จากโรงพยาบาลตรัง **คุณประนอม เดชธราดล** จากชมรมคัมภีร์ครองผู้บริโภครจังหวัดตรัง เป็นต้น มีผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาอยู่เสมอ ได้แก่ **คุณหมอจำรัส สรพิพัฒน์** **คุณหมอไพศาล เกื้ออรุณ** รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด **อาจารย์พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ** และ**คุณชัยพร จันท์หอม** เครือข่ายภาคประชาชน อดีตข้าราชการสาธารณสุข (ปัจจุบันเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติภาคประชาชน จากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง) เป็นต้น



เวทีสมัชชาสุขภาพในจังหวัดตรัง



ลงนามความร่วมมือ๒๕๕๒





สมัชชาสุขภาพภาคใต้ที่ตรัง ปี๒๕๕๔

นอกจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพของพี่น้องจังหวัดตรังแล้ว สิ่งที่ดีว่าเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของตรังก็คือ การจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพ อำเภอกันตัง” ซึ่งใช้เวลาดำเนินการนานเกือบ ๒ ปี จนสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผลงานชิ้นนี้ มี **คุณหมอยศกร เนตรแสงทิพย์** ผอ.รพ.กันตังและ **คุณชวน สองแก้ว** สาธารณสุขอำเภอกันตัง เป็นแกนนำที่สำคัญ



คุณหมอยศกร เนตรแสงทิพย์



คุณชวน สองแก้ว

๑๗.๓มองให้ไกล ไปให้ถึง

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผมและทีมงานไปประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดตรังกว่า ๕๐ คน ที่ห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เกี่ยวกับการต่อยอดงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของพี่น้องคนตรัง มี **คุณหมอวิฑูรย์ เหลือง**

ดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อดีตแพทย์ชนบทลูกหม้อจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับและอยู่ร่วมประชุมด้วยตั้งแต่ต้นจนจบ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด**นายสาธิต นราวิสุทธิ์** ให้เกียรติมาอยู่ร่วมด้วยตลอดการประชุม มี**คุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย์** จากโรงพยาบาลตรัง ทำหน้าที่พิธีกร



นวลฉวี เนตรแสงทิพย์



คุณสาธิต นราวิสุทธิ์



นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก



นพ.จำรัส สรพิพัฒน์



อ.พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ



อาจารย์ประพันธ์ รอดราวี

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยยอด



คุณอาทร อูคติ

จากเทศบาลนครตรัง



คุณอรัญญา ตำสุวรรณ

ผู้แทน อบต.นาโยงใต้



นายธัญพิสิษฐ์ ชุมพล

ประธานชมรมคนพิการจังหวัดตรัง



น้องนพชิต เรืองแก้ว และน้องศักราช เกลียงกิจ

จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง



นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

รอง ผอ.โรงพยาบาลตรัง



นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ



คุณชัยพร จันท์หอม



อาจารย์ไสภิต สุวรรณเวลา

รอง ผอ. วพบ.ตรัง

บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างดี ทีมงานจังหวัดตรังนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ด้วยวิทัศน์ และสรุปให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของ “คลื่นสังคมคนตรัง” ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวนำว่า เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดทุกคนทุกฝ่าย เราจึงต้องมาคิดร่วมกัน ทำร่วมกัน “สมัชชาสุขภาพ” เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยได้ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเวลา งบประมาณ คนและข้อมูล เพื่อมาช่วยกันคิดและทำ ต้องลงลึกถึงข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ให้เข้าใจความเป็นจริง อย่างเรื่องอาหารการกิน ในสมัยก่อนเราไม่มีปัญหา เพราะเราใช้วิถีธรรมชาติ เดี่ยวนี้เราใช้สารเคมีกันมาก เราต้องมาช่วยกันคิดแก้ไข

คุณสุวณี สมาธิ บอกว่า การต่อยอดสมัชชาสุขภาพของตรัง คงต้องให้ความสำคัญที่การจัดคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ที่ผ่านมามีงานมาก แต่คนน้อย เวลาลน้อย จึงทำงานได้ช้า ไม่เต็มที่ และการสนับสนุนยังเป็นแบบรายโครงการ จึงขาดความยืดหยุ่นและต่อเนื่อง

คุณหมอจำรัส บอกว่า “สมัชชาสุขภาพ ชื่อใหญ่ แต่ผลกระทบยังไม่ใหญ่จริง คนยังรู้จักน้อย การสื่อสารมีการทำอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ค่อยไป เรายังไม่คุ้นเคยกับการทำงานแนวราบ ปราบฏการณ์ผีเสื้อชยับปีกยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน ยังขาดพลังการทำงานแบบสมัชชา ทำงานแบบเครือข่าย ใช้สมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนสิ่งที่มีคนสนใจอยากร่วมอยากทำ ต้องเน้นการสร้างจิตสำนึกร่วมด้วย หน่วยงานจัดการก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทบทวนให้เข้มแข็ง ที่ตรังมีการทำ Social mapping บ้างแล้ว ถ้าเราขยายเรื่องนี้จะทำให้รู้ว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหน เรามาเชื่อมโยงกันได้ แต่ก่อนเราคิดว่า การขับเคลื่อนอะไรต้องอาศัยแต่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน เดี่ยวนี้เราเห็นว่าต้องเชื่อมพลังทุกภาคส่วน ด้านนโยบายมีการเชื่อมกันมากขึ้นแล้ว แต่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ต้องพัฒนาต้นเหล่านี้”

คุณหมอไพศาล บอกว่า “ที่ตรัง เรามีกระบวนการทำงานสมัชชาสุขภาพกันอยู่แล้ว เราต้องเชื่อมการชยับปีกของผีเสื้อแต่ละตัว ก็จะเกิดพลัง ในทศวรรษที่ ๒ เราต้องทบทวนกลไกเลขานุการ หรือกลไกการจัดการ ทั้งในแง่ของคนและกระบวนการทำงาน ทางสาธารณสุขมีเครือข่าย อสม. และเครือข่ายงานสาธารณสุขอีกมาก เป็นทุนอีกด้านหนึ่งที่สามารถเอามาเชื่อมกันได้”

คุณชัยพร บอกว่า “ชื่นชมการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ ๒ ที่ว่า “ส่งเสริมการสร้างสุขภาพโดยเครือข่ายภาคี” ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพและเครื่องมืออื่นๆ ตามพ.ร.บ.สุขภาพฯ และที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดตรังว่า เป็น “เมืองแห่งความสุข” ถ้ามีการร่วมกันทำงานขับเคลื่อนด้วยกันสัก ๖ เดือน เรื่องนี้น่าจะชัดเจนขึ้น”

คุณหมอวิฑูรย์ “ที่ตรังยังมีปัญหาสาธารณสุขอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การตั้งครรภในวัยรุ่น เรื่องสุขภาพิบาลอาหาร เรื่องความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม เรื่องขยะล้นเมืองและการ

เผ่ายะ เป็นต้น เราต้องช่วยกันขยายวงสมัชชาสุขภาพ ให้มีเครือข่ายภาคีใหม่ๆ เข้าร่วมทำงาน และร่วมกระบวนการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ควรจำกัดอยู่แคในวงเดิมๆ”

พีพิษฐ์ บอกว่า “การต่อยอดสมัชชาสุขภาพที่ตรัง น่าจะใช้เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าที่กั้นตั้งเป็นกรณี เชื่อมกับธรรมนูญสุขภาพกันตั้งที่ทำอยู่แล้ว และใช้สมัชชาสุขภาพ และเอชไอเอ.เป็นเครื่องมือทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน สำหรับประเด็นย่อย ๆ อื่น ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด ค่อย ๆ จับขึ้นมาผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพในโอกาสต่อไป”



ภาพหมู่หลังประชุม

ท้ายสุดพีพิษฐ์ ศรีไส กรรมการบริหาร สช.กล่าวทิ้งท้ายว่า “ชื่นชมการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพที่ตรังในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คิดว่ามีทุนสำหรับการต่อยอดให้ก้าวหน้าไปอีกมาก”



อาจารย์พิชัย ศรีไส

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยเครื่องมือต่างๆ ภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นการทำงานตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) ที่สังคมไทยยังไม่คุ้นเคยมากนัก เพราะเป็นเรื่องใหม่ในสังคม เนื่องจากเราติดการทำงานตามแนวทางประชาธิปไตยแบบตัวแทนมายาวนาน ดังนั้นการทำงานในแนวทางนี้จึงเหมือนกันเดินทางไกลและขึ้นที่สูงชัน ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและมี “ลูกรัด” ในหมู่คนที่เกี่ยวข้อง

ผมดูแล้ว เห็นว่า คนตรัง มีทั้งความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความอดทน งานขับเคลื่อนที่ผ่านมา เป็นเรื่องยืนยันได้ดี

สช.จะทำหน้าที่สนับสนุนให้เต็มกำลัง ให้เป็นระบบ และต่อเนื่องกว่าที่ผ่านมา เพื่อคนตรังจะได้ช่วยกัน “ขยับปีก เชนนโยบายและการเคลื่อนไหวทางสังคม” ที่นำไปสู่การเกิดสุขภาพหรือสุขภาวะของคนตรังยิ่งขึ้นกว่าเดิม

.....(final๒๒ตค๕๕)